
เสียงสะท้อนจากคุณ Art


 

15 December 2019


สวัสดีค่ะ อาจารย์ศุภวรรณ


 


ดิฉันเป็นนักเรียนยูทูปคนหนึ่งของอาจารย์ที่มาร่วมเรียนในรอบก้าวหน้า เมื่อวัน
ที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา    ดิฉันต้องขอโทษด้วยที่เขียนเป็นภาษาอัง
กฤษ เพราะว่า พอเขียนเป็นภาษาไทย ปากกาทุกด้ามก็พร้อมใจกันหมึกแห้ง 
แม้ว่าจะเป็นด้ามที่ดิฉันใช้ทุกวัน ดิฉันก็เลยตัดสินใจเขียนเป็นภาษาอังกฤษ


 จริงๆ แล้วดิฉันอยากจะแชร์ “เรื่องราว” ต่างๆ มากมายกับอาจารย์ แต่ดิฉันเห็น
ว่าวันนั้นเป็นวันอาทิตย์และเย็นแล้ว ไม่อยากให้ลูกศิษย์ของอาจารย์ต้องกลับ
บ้านเย็นเกินไป  ดิฉันก็เลยเขียนมาหาอาจารย์แทน


อันดับแรกเลย ดิฉันอยากขอบพระคุณอาจารย์และทีมงาน ที่ทำงานอันน่ามหัศ
จรรย์สำหรับมนุษย์ (มนุษยชาติ) และจักรวาล


การอบรมทุกคร้ังของอาจารย์จะแตกต่าง ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะว่า 
อาจารย์สามารถรับและส่งข้อความจาก “เบื้องบน” แบบ real time    ดิฉันรับ
ประกันเรื่องนี้ได้เลยเพราะว่าดิฉันเองก็มีประสบการณ์เช่นนี้ด้วยเหมือนกัน

 


ดิฉันไม่ได้ถามคำถามอาจารย์เลย เพราะว่า... ดิฉันเพียงตั้งคำถามอาจารย์อยู่
ในใจ แล้วอาจารย์ก็ตอบคำถามมาให้ทุกข้อเลย สิ่งเดียวที่ดิฉันทำได้ก็คือ นั่ง
อมยิ้ม  แม้แต่คุณพ่อของดิฉัน ก็ยังบอกว่าอาจารย์พูดหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่
ในใจพ่อ ที่พ่ออยากบอกกับดิฉัน แต่ไม่มีโอกาส ดิฉันคิดและเชื่อว่าผู้เข้าอบ
รมท่านอื่นๆ ในห้องก็อาจจะรู้สึกอย่างนี้เหมือนกัน

 


อาจารย์เป็นคนที่สามในชีวิตที่ทำให้ดิฉันมั่นใจว่า ”ทีมงานเบื้องบน” ”ทีมงาน
อริยะ” ที่กำลังทำงานร่วมกับมนุษย์ ช่วยเหลือมนุษย์ มีอยู่จริงอย่างแน่นอน




 


ขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่ทำให้ดิฉันรู้สึกไม่เดียวดาย (เป็นคนแปลกประหลาด) 
อีกต่อไปในโลกที่วุ่นวาย ที่จริงแล้ว... ดิฉันก็ไม่รู้สึกเดียวดายหรอกค่ะ เพราะว่า 
พวกเราไม่ได้อยู่ “โดดเดี่ยว” และไม่เคยอยู่โดดเดี่ยวมาก่อนเลย (หมายความ
ว่า จักรวาลนี้ยังมีจิตวิญญาณที่อยู่ในมิติอื่น – ผู้แปล)


อาจารย์เป็นเหมือนน้ำในทะเลทราย น้ำทุกหยดช่างมีค่ามากมายมหาศาลต่อม
วลมนุษยชาติ  ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยรินรดหยาดน้ำฝนเพื่อให้ความชุ่มชื้น
กับจิตวิญญาณของชาวเมืองที่แห้งแล้งต่อไปนะคะ

 


ขอบคุณมากเหลือเกินค่ะ

Art


ป.ล. อาจารย์น่าจะไปจัดอบรมที่บ้านพักผู้สูงวัย/คนเกษียณ และโรงพยาบาลทุก
แห่ง เลยค่ะ


๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒


สวัสดีค่ะคุณ Art


ขอบคุณมากค่ะหนูสำหรับเสียงสะท้อน อาจารย์ได้โพสต์เสียงสะท้อนของหนูที่
เขียนเป็นภาษาอังกฤษเข้าห้องจับเข่าฯ แล้ว แต่คิดว่า คนที่อ่านภาษาอังกฤษไม่
ได้ คงอยากอ่านสิ่งที่หนูเขียนเช่นกัน อาจารย์เลยวานให้หย่ง ลูกศิษย์ที่อยู่เยอ
รมันแปลออกมาเป็นภาษาไทยให้ ซึ่งเธอก็แปลได้ดีมาก อาจารย์จึงถือโอกาส
เขียนตอบให้หนูด้วย


เรื่องที่อาจารย์สามารถรับ-ส่งข้อความจาก “เบื้องบน” แบบ real time ที่หนูพูด
ถึง พร้อมเรื่องที่อาจารย์ตอบคำถามของหนูได้โดยที่หนูไม่ต้องออกปากถามนั้น 
อาจารย์ไม่อยากให้มองเป็นเรื่องอัศจรรย์แต่อย่างใด เพราะปรากฏการณ์เช่นนี้ 
เราสามารถอธิบายได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์โดยใช้คำว่า พลังงาน ก็จะกลาย
เป็นเรื่องธรรมดาไปเลย ทุกอย่างในจักรวาลนี้ล้วนเป็นพลังงานทั้งสิ้น ไม่ว่า



จะเป็นข้อมูลที่ “เบื้องบน” ส่งมาให้ หรือ ความคิดของหนูที่คิดในใจ ก็เท่ากับได้
ส่งคลื่นพลังงานมาถึงอาจารย์ กลไกทางธรรมรวมทั้งการทำงานของสมองก็
แปลงพลังงานเหล่านั้นออกมาเป็น “ความคิด” ในหัวของอาจารย์ แล้วอาจาร
ย์ก็พูด หรือตอบสนองความคิดในหัวเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่า อาจารย์มี
ความสามารถ “อ่านใจคน” เรื่องเช่นนี้อาจารย์ทำไม่ได้ค่ะ แต่หากเป็นเรื่องพลัง
งานที่ถึงกันหมดนี้ อาจารย์เชื่อว่าทุกคนทำได้ เพียงแต่ว่า ใจของเราต้องนิ่งพอ 
และหัด “ฟัง” หรือ “สังเกต” ความคิดที่เข้ามาในหัวเท่านั้น ตรงนี้เป็น “ทักษะ” 
ที่ต้องฝึกกันนาน การ process ข้อมูลที่รับมา แล้วย่อยเป็นภาษามนุษย์นี่ เป็น
อีกทักษะหนึ่ง ส่วนนี้ก็เป็น “พรจากสวรรค์” ที่อาจารย์มีติดตัว จึงทำได้ง่ายขึ้น 
แต่หากใครทำสมาธิ พบวิมุตติสุข ก็จะทำได้เช่นกัน  


เรื่องรับข้อมูลจาก “เบื้องบน” หรือ “จิตวิญญาณต่างมิติ” เป็นเรื่องที่อาจารย์รับ
มานานมากแล้ว อาจจะตั้งแต่อยู่ธรรมศาสตร์ด้วยซ้ำ เริ่มต้นด้วยการหยอดคำ
ถามขั้นพื้นฐานของชีวิต กระตุ้นให้เราหาเป้าหมายของชีวิต แต่ตอนนั้น เราไม่
มีความรู้มากพอ ช่วง ๑๘ ปีที่สอนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮม และเริ่ม
เขียนหนังสือ ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ “เบื้องบน” ส่งข้อมูลความรู้ ค่อยๆหยอดให้
อาจารย์อย่างต่อเนื่อง แต่ตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่า “ทีมงานเบื้องบน” กำลัง
ช่วยเราอยู่ ให้กำลังใจเสมอ เมื่อถึงคราที่อาจารย์อยาก “ม้วนเสื่อ” ด้วยความที่
ขาดความมั่นใจที่จะทำงานนี้ต่อ  ก็เพราะความช่วยเหลือของเบื้องบนที่อาจาร
ย์รับมาในลักษณะของพลังงานนี่แหละ ที่ทำให้อาจารย์สามารถทำงานอย่างต่อ
เนื่องมาถึงทุกวันนี้ ในช่วง ๕ ปีให้หลังมานี้ ประสบการณ์ทั้งทางโลกและทาง
ธรรมยิ่งมีมากขึ้น พร้อมกับข้อมูลเรื่องที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณต่างมิติที่เราได้วิจัย 
ค้นคว้ามีมากขึ้นในมหาวิทยาลัยยูทูบ อาจารย์จึงมาถึงจุดที่มั่นใจเต็มร้อยแล้ว
ว่า อาจารย์ไม่ได้ทำงานคนเดียวแน่นอน นอกจากทีมงานมนุษย์ที่ช่วยอยู่บนพื้น
โลกนี้แล้ว ยังมี “ทีมงานอริยะต่างมิติ” ที่ได้ช่วยอาจารย์มาตลอด  ท่านก็กำลัง
ทำงานอย่างแข็งขันเช่นกัน ทำผ่านอาจารย์ที่จะช่วยชาวโลกในขั้นตอนที่โลก
กำลังเปลี่ยนมิติ เคลื่อนสู่มิติที่สูงขึ้น ที่ชาวโลกรู้จักกันด้วยชื่อ Ascension 




อาจารย์ก็มองเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน เพราะนี่ไม่ใช่งานเล็กๆ 
เรื่อง “พาคนไปนิพพาน” เป็นงานใหญ่มากที่ต้องช่วยกันหลายฝ่าย อาจารย์
ดีใจค่ะที่หนูเข้าใจ เพราะมีประสบการณ์ส่วนตัวของตนเอง และเชื่อว่า หลายๆ
คนก็มีเช่นกัน ขอให้หัดสังเกตจาก “ช่องว่างของใจ” เท่านั้นเอง 


รอบสุดท้ายคือ เสาร์-อาทิตย์ นี้ อาจารย์ก็จะพูดเรื่องพลังงานในห้องอบรมอีก 
หวังว่าหนูและคุณพ่อจะมาเข้าอบรมได้นะคะ หากหนูอยากแชร์เรื่องราวอะไร
ของหนู ก็สามารถเขียนให้อาจารย์ได้เสมอค่ะ อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อ
นกัลยาณมิตรก็ได้นะคะ 


เมตตา


อาจารย์ศุภวรรณ 


 


